



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản

Nâng cao kỹ năng thông tin đối ngoại, năng lực thông tin báo chí



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc hội đàm.

Ảnh: ĐOÀN TUẤN (TTXVN)

Chiều 27-3-2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm trực tuyến với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại toàn quốc) Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Cuộc hội đàm diễn ra ngay sau khi Trung Quốc tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất lưỡng hội Trung Quốc khóa XIV, kiện toàn Ban Lãnh đạo Nhà nước khóa mới và là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa lãnh đạo chủ chốt của hai Đảng, hai nước kể từ đầu năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Quốc vụ viện

Trung Quốc Lý Cường; chúc mừng thành công Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc và Kỳ họp thứ nhất Lưỡng hội Trung Quốc khóa XIV, chúc mừng đồng chí Triệu Lạc Tế được tin nhiệm bầu làm Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ban Lãnh đạo Đảng, Nhà nước khóa mới của Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân lãnh đạo, nhân dân Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XX và Kỳ họp Quốc hội vừa qua đặt ra.

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế cho biết cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là cuộc tiếp xúc đầu tiên trên cương vị mới (Xem tiếp trang 2) PV

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Văn bản số 178/TTg-CN ngày 27-3-2023 về việc thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2023 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, trên tinh thần chỉ đạo xuyên suốt và nhất quán tổng thể về thị trường bất động sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bám sát tinh thần của Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ, trong đó chú trọng quan điểm, mục tiêu; các nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh,

bền vững.

Theo đó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tháo gỡ vướng mắc, bất cập, tạo chuyển biến tích cực, khởi sắc thị trường bất động sản; trong đó thị trường và doanh nghiệp bất động sản phải điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, phân khúc thị trường giá cả bất động sản hợp lý hơn, đặc biệt chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân; rà soát các dự án nhà ở, các dự án bất động sản để cùng doanh nghiệp xử lý vướng mắc pháp lý, nhất là các dự án bất động sản có phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các dự án (Xem tiếp trang 4) PV

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử

Chiều 28-3, Công an tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị ký kết, triển khai kế hoạch phối hợp vận động, tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thông qua Kế hoạch liên ngành về việc phát huy vai trò xung kích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với lực lượng

Công an các cấp trong triển khai vận động, tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 14-2-2022 của Ban TVTU về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư (Xem tiếp trang 3) XUÂN THU

Ngày 28-3, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Cục Thông tin Đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn kiến thức thông tin đối ngoại, nâng cao năng lực thông tin báo chí, tiếp xúc với báo chí; kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông và hướng dẫn giải quyết những nội dung, vấn đề phát sinh trong thực tế tại địa phương, đơn vị. Lớp tập huấn này là cơ hội để đội ngũ làm công tác đối ngoại, lực lượng vũ trang và những người làm báo được tiếp cận thêm những thông tin mới, (Xem tiếp trang 4) PV

Bộ Y tế đề xuất các giải pháp để chủ động dự trữ một số thuốc hiếm

Bộ Y tế đang triển khai xây dựng danh mục thuốc hiếm, thuốc không sẵn có và đề xuất giải pháp, cơ chế để các cơ sở khám, chữa bệnh có thể mua sắm, dự trữ một số thuốc chống độc, ngộ độc; chấp nhận hủy bỏ khi không có bệnh nhân dẫn đến thuốc hết hạn. Danh mục các thuốc này thường xuyên được điều chỉnh. Hiện, danh mục hiện tại gồm 214 thuốc để phòng, chẩn đoán, điều trị bệnh hiếm gặp và 229 thuốc không sẵn có.

Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại; các kiến thức, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chủ quyền an ninh biên giới; cập nhật và chia sẻ kiến thức về Luật Báo chí sửa đổi, bổ sung năm 2016; kỹ năng, kinh nghiệm về nâng cao năng lực thông tin báo chí, tiếp xúc với báo chí; kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông và hướng dẫn giải quyết những nội dung, vấn đề phát sinh trong thực tế tại địa phương, đơn vị. Lớp tập huấn này là cơ hội để đội ngũ làm công tác đối ngoại, lực lượng vũ trang và những người làm báo được tiếp cận thêm những thông tin mới, (Xem tiếp trang 4) PV

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành theo thẩm quyền một số cơ chế để bảo đảm nguồn cung đối với thuốc hiếm. Cụ thể, Bộ đề nghị ưu tiên thẩm định theo quy trình thẩm định nhanh; xem xét, chấp nhận hồ sơ dữ liệu trong trường hợp dữ liệu chưa đáp ứng đủ thời gian theo quy định... Về giải pháp, để bảo đảm thuốc hiếm, thời gian tới, Bộ Y tế triển khai xây dựng Danh mục (Xem tiếp trang 3) PV

Thi công đồng loạt 3 dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt quốc gia

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án Đường sắt, trong quý I-2023, 3 dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt Bắc - Nam sử dụng nguồn vốn đầu tư sử dụng ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sẽ đồng loạt được triển khai.

Đây là 3 dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh tại 3 đoạn: Hà Nội - Vinh, Vinh - Nha Trang, Nha Trang - Sài Gòn (giai đoạn 2).

Theo đó, Dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt Nha Trang - Sài Gòn (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư dự

kiến hơn 1.098 tỷ đồng, trên chiều dài khoảng 411km, được khởi công ngày 26-1-2023. Đến nay đã triển khai thi công 2 gói thầu xây lắp tại 8 khu gian. Tại những vị trí này không cải tuyến, làm nền, chỉ thi công thay đá, tà vẹt, ray và một số cấu trúc trên tuyến cũng đang được triển khai.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt Hà Nội - Vinh (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư khoảng 811 tỷ đồng, trên tổng chiều dài dự án khoảng 319,202km. Hiện đã khởi công gói thầu xây lắp 01, gồm cải tạo (Xem tiếp trang 2) PV

Hoàn thiện hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Giao thông vận tải (GTVT) là ngành kinh tế kỹ thuật luôn phải "đi trước một bước" để tạo động lực và cơ hội cho phát triển. Tính xác định, tập trung đầu tư hệ thống giao thông nông thôn để khai thác các tiềm năng thế mạnh, thu hút đầu tư phát triển sản xuất công, nông nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn mới (NTM) bền vững; tiến tới thực hiện và hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Cùng với nỗ lực chung của toàn tỉnh, nhiều huyện đã tập trung các nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Đồng chí Đinh Xuân Hùng, TUV, Giám đốc Sở GTVT khẳng định: Tranh thủ nguồn hỗ trợ của Trung ương, thời gian qua, Sở GTVT đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hệ thống giao thông nông thôn gắn với thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". (Xem tiếp trang 2)



Thi công các hạng mục đường Tân Khánh - Liên Bảo (Vụ Bản).

Bài và ảnh: THÀNH TRUNG

Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị lực lượng vũ trang tỉnh năm 2023

Ngày 28-3, tại Trung đoàn 180, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh năm 2023.

Tham dự hội thi có 51 thí sinh là chính trị viên, chính trị viên phó Ban CHQS các xã, phường, thị trấn, cán bộ tự vệ một số cơ quan, đơn vị và lực lượng thường trực Ban CHQS các huyện, thành phố, Trung đoàn 180 được lựa chọn từ các hội thi cấp huyện và cơ sở. Các thí sinh trải qua 4 phần thi: soạn bài giảng và trình chiếu PowerPoint; thực hành giảng bài chính trị; thi kiến thức và thi viết chính luận.

Thông qua hội thi nhằm giúp cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp

đánh giá đúng thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị trong LLVT tỉnh. Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, phát hiện, nhân rộng, phổ biến cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức, thực hành giảng dạy chính trị tại đơn vị.

Hội thi cũng là dịp để các thí sinh có điều kiện giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm, tìm ra phương pháp, sáng kiến giảng dạy tốt để phổ biến, áp dụng phù hợp với thực tế địa phương; tạo sức lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng LLVT ngày càng vững mạnh./. (Xem tiếp trang 2) HOÀNG TUẤN

Xử lý gần 4.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, trong những tháng đầu năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia và UBND tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp với các lực lượng Cảnh sát khác, Công an xã, phường, thị trấn tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT theo chức

năng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm theo phân công, phân cấp. Qua đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện, lập biên bản, xử lý 4.495 trường hợp vi phạm, phạt tiền 12,3 tỷ đồng; tước có thời hạn 1.245 giấy phép lái xe, tạm giữ 1.714 lượt phương tiện. Trong lĩnh vực (Xem tiếp trang 2) THÀNH TRUNG

TIN THẾ GIỚI
Đầu tư cho điện mặt trời ở Trung Quốc tăng gần 200%
Theo số liệu Cục Năng lượng quốc gia Trung Quốc công bố gần đây, trong 2 tháng đầu năm 2023, các doanh nghiệp điện lực hàng đầu

của nước này đã đầu tư 28,3 tỷ nhân dân tệ vào các dự án năng lượng điện mặt trời, tăng 199,9% so mức cùng kỳ năm ngoái.
Phát triển các nguồn năng lượng mới là lựa chọn tất yếu để đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống năng lượng mới và phát triển bền vững trong tương lai. Hiện nay, Trung Quốc đã sở hữu hệ thống chuỗi ngành năng lượng mới (Xem tiếp trang 2)

TIN TRONG NƯỚC
QUẢNG NGÃI
Dành 3.500 tỷ đồng đầu tư đường Hoàng Sa - Đốc Sỏi
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Hoàng Sa -

Đốc Sỏi. Đây được xem là tuyến giao thông trục xương sống quan trọng góp phần thu hút đầu tư phát triển hiệu quả Khu kinh tế Dung Quất, giảm lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 1 qua tỉnh.
Dự án đường Hoàng Sa - Đốc Sỏi có tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng, trong đó kinh phí ngân sách (Xem tiếp trang 3) PV

Quản lý, chăm sóc cây trồng vì sự phát triển nông nghiệp bền vững

Để đảm bảo năng suất và sản lượng cây trồng, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường do các hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), đồng thời giữ gìn cảnh quan, sinh vật đồng ruộng là những ưu tiên hàng đầu của người nông dân hướng đến nền nông nghiệp bền vững hiện nay. Mô hình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng (IPM) đã và đang được áp dụng phổ biến trên nhiều cánh đồng hiện đại được những hiệu quả nhất định.

Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) có 736ha diện tích đất nông nghiệp, trong đó 293ha diện tích trồng lúa, diện tích trồng màu 369ha. Nếu như trước đây, những cánh đồng này sặc mùi thuốc trừ sâu, hóa chất để bảo vệ cây lúa khỏi các loại dịch hại, những bao bì nilon chứa hóa chất BVTV sau sử dụng vứt bừa bãi nay đã cơ bản không còn. Mỗi trường đồng ruộng ở Thịnh Long đang dần sạch sẽ, trong lành hơn. Đồng chí Lê Mạnh Dương, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: “Trước đây bà con nông dân thường lạm dụng phân đạm trong chăm bón lá, sử dụng thuốc BVTV, phun thuốc không theo nguyên tắc 4 đúng, chưa đảm bảo thời gian cách ly theo hướng dẫn... Do vậy hiệu quả sản xuất rau thấp, chất lượng rau chưa đảm bảo, ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường. Từ khi áp dụng mô hình IPM, nông dân thường xuyên kiểm tra thăm đồng, theo dõi sâu bệnh đến ngưỡng mới phun trừ, đem lại hiệu quả rất lớn. Hệ sinh thái tự nhiên trên các cánh đồng của địa phương đang dần đa dạng phong phú hơn”. Đây là kết quả của việc người dân Thịnh Long đã tham gia lớp “đào tạo nông dân nâng cao theo hướng thực hành nông nghiệp tốt trong sản xuất rau, màu an toàn theo chuỗi liên kết” được

Chi cục Trồng trọt và BVTV (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức năm 2022. Tham gia lớp học, các hộ nông dân được tập huấn về kỹ thuật sản xuất rau an toàn, biện pháp tác động lên cây trồng qua các giai đoạn, những đối tượng dịch hại chính và biện pháp quản lý, kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả... Bên cạnh đó, Chi cục Trồng trọt và BVTV đã xây dựng mô hình trồng bắp cải chất lượng cao quy mô 3ha liên kết với Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Thành Nam, cho giá cao hơn so với giá thị trường từ 5-10%. Qua thực hiện mô hình và lớp IPM đã giúp nông dân nắm được các biện pháp kỹ thuật sản xuất rau an toàn và biện pháp tác động ở mỗi giai đoạn để cây cho năng suất cao, chống chịu tốt với sâu bệnh, các đối tượng dịch hại chính và biện pháp quản lý. Từ đó, họ đã hiểu được về thuốc BVTV, thời gian cách ly, kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả, hạn chế lạm dụng và nhận thức được rủi ro cho sản xuất và sức khỏe con người

mà thuốc BVTV gây ra. Đa số nông dân sau khi học đã áp dụng ngay vào sản xuất và tuyên truyền, hướng dẫn các hộ khác cùng làm theo góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng.

Trong vụ mùa năm 2022, Chi cục Trồng trọt và BVTV triển khai lớp “Đào tạo nông dân nâng cao theo hướng thực hành nông nghiệp tốt trong sản xuất lúa chất lượng theo chuỗi liên kết” và xây dựng mô hình sản xuất lúa Bắc thơm số 7 chất lượng cao liên kết với Hợp tác xã Chế biến nông sản Bốn Thuận, xã Hợp Hưng (Vụ Bản). Tham gia lớp tập huấn và tham quan mô hình, nông dân được nâng cao nhận thức về IPM, kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI, “3 giảm, 3 tăng”, kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả... Từ đó áp dụng nhằm giảm chi phí đầu vào như giảm vật tư sản xuất, thuốc BVTV, công lao động, tăng hiệu quả. Đồng thời, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện với môi trường, hướng tới sản xuất lúa gạo an toàn, chất

lượng cao theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với chuỗi liên kết. Bà Phạm Thị Lúa, nông dân xã Hợp Hưng chia sẻ về hiệu quả khi áp dụng mô hình IPM: “Nếu như các vụ trước tôi phải phun thuốc BVTV đến 3-4 lần/vụ thì nay tôi thực hiện bốn phân cân đối, bón thúc sớm, bón đạm vừa đủ giúp cây lúa khỏe, đẻ nhánh tập trung, tỷ lệ bông sù hiệu cao, các đối tượng sâu bệnh giảm 1,5-2 lần nên số lần phun chỉ còn 2 lần/vụ; lượng phân bón cũng giảm, năng suất lúa tăng 5,8 tạ/ha nên hiệu quả kinh tế cao hơn 9 triệu đồng/ha. Ngoài ra, tham gia mô hình liên kết, giá bán sản phẩm còn được cao hơn thị trường 5%, đầu ra ổn định giúp chúng tôi nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác”.

Thục hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND triển khai chương trình IPM trên cây trồng giai đoạn 2021-2023 của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV phối hợp với các địa phương



Mô hình trồng rau an toàn áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp theo chuỗi liên kết tại xã Hải Hậu (Hải Hậu).

(Tiếp theo trang 1)

tương đối hoàn thiện. Trong đó thị trường điện gió, điện mặt trời đã bước vào giai đoạn mới là đẩy mạnh thương mại hóa và xóa bỏ trợ giá.

Theo kế hoạch của Cục Năng lượng quốc gia Trung Quốc, năm 2023, nước này sẽ đạt quy mô công suất phát điện năng lượng điện mặt trời khoảng 490 triệu kW, còn điện gió khoảng 430 triệu kW.

Tổng thống Israel kêu gọi dừng cải cách tư pháp

Theo CNN, ngày 27-3, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã kêu gọi Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu dừng cuộc cải cách tư pháp, nguyên nhân chính thổi bùng mâu

(Tiếp theo trang 1)

Mạng lưới đường giao thông nông thôn đã được quan tâm đầu tư, cải tạo, nâng cấp, hầu hết các tuyến đường huyện, đường xã đã được nâng cấp, xây dựng đạt tiêu chuẩn cấp V đồng bằng trở lên. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GTVT đã hoàn thành công tác quy hoạch, quản lý chất lượng công trình, đầu tư xây dựng công trình giao thông như: khảo sát, thu thập số liệu lập phương án bổ sung các điểm đầu nối vào các Quốc lộ: 10, 21, 21B, 37B, 38B và đầu nối với đường sắt; thu thập số liệu phương án lập bổ sung phát triển giao thông đường thủy nội địa; khảo sát, thu thập số liệu lập phương án bổ sung kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt phát triển logistics trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành bổ sung quy hoạch các tuyến: đường gom hai bên đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông kết nối liên vùng tỉnh Nam Định đến Hải Hậu; Đường trục phát triển kinh tế biển... Đến nay mạng lưới giao thông đường bộ đồng bộ, hệ thống cầu, cống trên tuyến đã được đầu tư, cải tạo, nâng cấp mở rộng làn đường, phân luồng, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông... Toàn huyện đã xây dựng được 109 tuyến đường NTM (hai bên đường trồng hoa hoặc cây bóng mát đồng chủng loại) với tổng chiều dài trên 500km; toàn huyện có 4 tuyến đường NTM kiểu mẫu cấp huyện... Hải Hậu là 1 trong 4 huyện của cả nước được công nhận đạt chuẩn NTM sớm nhất với cả 34/34 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 332 đơn vị cấp xóm và 12 xã, thị trấn đạt và cơ bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững”. Phát huy những kết quả đã đạt được, huyện Hải Hậu chủ trương tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình hạ tầng

TIN THẾ GIỚI

thuần trong nội bộ nước này.

Lời kêu gọi của Tổng thống Isaac Herzog được đưa ra sau khi hơn 600 nghìn người xuống đường biểu tình tới 26-3 ở thành phố Tel Aviv và Jerusalem phản đối kế hoạch cải cách hệ thống tư pháp của chính phủ. Những người biểu tình chặn đường cao tốc và bao vây Dinh Thủ tướng, buộc cảnh sát phải dùng vòi rồng để giải tán đám đông.

Trong nhiều tháng qua, Israel liên tục chứng kiến các làn sóng biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp mới của nội các Thủ tướng

Netanyahu. Theo những cải cách mới, chính phủ sẽ thay đổi thành phần ủy ban bổ nhiệm thẩm phán gồm 9 thành viên, hạn chế tầm ảnh hưởng của các chuyên gia pháp lý, tăng quyền hạn của chính phủ trong việc lựa chọn thẩm phán. Những thay đổi sẽ không cho phép Tòa án Tối cao ra phán quyết bác những luật cơ bản mà Quốc hội thông qua, kể cả khi những luật này là vi hiến. Quốc hội cũng có quyền bác các quyết định của Tòa án Tối cao chỉ với 61/120 phiếu. Thủ tướng Netanyahu và những người ủng hộ nói rằng, những cải tổ này là cần thiết để khôi phục sự cân bằng trong hệ thống và hạn chế các thẩm phán vượt quá quyền hạn khi can thiệp vào lĩnh vực chính trị./

Hoàn thiện hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

mạng lưới giao thông của tỉnh và các địa phương khác góp phần quan trọng trong giao thương hàng hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế của các xã, thị trấn và của cả huyện. Với cơ chế huyện hỗ trợ 30% vật liệu cứng và phương châm xa đảm bảo công trình giao thông của xã, xóm đảm bảo đường dung của xóm, nhân dân trong huyện đã tự nguyện hiến 345ha đất mở rộng đường giao thông. Nhờ đó toàn huyện đã có 1.340km đường trục xóm, liên xóm giữa các xã, thị trấn đến các tuyến đường huyện và hệ thống cầu, cống trên tuyến đã được đầu tư, cải tạo, nâng cấp mở rộng làn đường, phân luồng, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông... Toàn huyện đã xây dựng được 109 tuyến đường NTM (hai bên đường trồng hoa hoặc cây bóng mát đồng chủng loại) với tổng chiều dài trên 500km; toàn huyện có 4 tuyến đường NTM kiểu mẫu cấp huyện... Hải Hậu là 1 trong 4 huyện của cả nước được công nhận đạt chuẩn NTM sớm nhất với cả 34/34 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 332 đơn vị cấp xóm và 12 xã, thị trấn đạt và cơ bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững”. Phát huy những kết quả đã đạt được, huyện Hải Hậu chủ trương tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình hạ tầng

tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỹ thuật canh tác và quản lý dịch hại theo IPM, biện pháp sử dụng thuốc BVTV hiệu quả, an toàn; các nguy cơ do hóa chất BVTV, bao bì dụng thuốc BVTV sau sử dụng đối với chất lượng nông sản, sức khỏe con người và môi trường sinh thái thông qua các phương tiện truyền thông, tờ rơi, pano, áp phích... Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ địa phương về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trồng trọt và BVTV, biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI, “3 giảm 3 tăng”, kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV, thu gom và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng... Qua đó đã nâng cao nhận thức, quan điểm chỉ đạo và chuyển đổi tập quán sản xuất, tạo nguồn nhân lực cho địa phương trong tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn nông dân thực hiện phòng trừ dịch hại tổng hợp theo hướng bền vững.

Bên cạnh đó, Chi cục Trồng trọt và BVTV còn tổ chức đào tạo các lớp nâng cao cho nông dân theo hướng thực hành nông nghiệp tốt về lúa, rau an toàn, khoai tây trong sản xuất theo chuỗi liên kết; xây dựng các mô hình ứng dụng IPM, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa, rau an toàn, khoai tây theo chuỗi liên kết góp phần nâng cao nhận thức của nông dân trong việc giảm thiểu mối nguy hại do lạm dụng hóa chất, nhất là thuốc BVTV, đối với sức khỏe cộng đồng, môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xây dựng mô hình chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP... Ngày 23-9-2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển (Xem tiếp trang 4)

Bài và ảnh: NGỌC ÁNH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

(Tiếp theo trang 1)

với một Lãnh đạo chủ chốt nước ngoài, nhằm củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, sẵn sàng cùng Quốc hội Việt Nam thực hiện Nhận thức chung và Thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nước đã xác lập. Đồng chí Triệu Lạc Tế bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Trung Quốc thăm Việt Nam trong năm nay. Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế cũng khẳng định sẵn sàng Việt Nam vào thời gian thích hợp và trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung Quốc.

Tại Hội đàm, hai bên bày tỏ trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, núi liền núi, sông liền sông, vừa là đồng chí vừa là anh em được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông dày công xây dựng, là tài sản quý báu giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; kiên trì hợp tác thực hiện mục tiêu và tầm nhìn phát triển theo nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước; tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao, các cấp và giao lưu nhân dân; thúc đẩy hợp tác thương mại song phương cân đối, bền vững; kiểm soát ổn thỏa bất đồng trên biển, bảo đảm hoà bình, ổn định của khu vực, tăng cường các cơ chế đối ngoại hiện có để đẩy nhanh hợp tác trên mọi lĩnh vực; hai Quốc hội cần hợp tác thực chất trên mọi lĩnh vực để triển khai nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, là cầu nối hữu nghị của nhân dân hai nước.

Về các phương hướng hợp tác lớn trong quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Trung Quốc quan tâm, mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản có thế mạnh của Việt Nam, tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam quá cảnh đi qua nước thứ 3 qua tuyến đường sắt Á - Âu; thúc đẩy sớm có các dự án đầu tư quy mô lớn, chất lượng cao, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung

Quốc tại Việt Nam; sớm khắc phục vướng mắc tại một số dự án công nghiệp giữa hai nước; phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc; tăng cường kết nối đường bộ, đường sắt, đường biển, hàng không phục vụ nhu cầu giao lưu, đi lại của nhân dân hai nước; tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, duy trì tốt các hoạt động giao lưu truyền thống cũng như các cơ chế giao lưu, trao đổi khác giữa các cấp, các ngành; tăng cường tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hai nước hiểu biết đầy đủ về thành tựu của mỗi nước và tình hữu nghị truyền thống của hai Đảng, hai nước, tạo nền tảng dân ý vững chắc cho quan hệ hai nước; duy trì hoà bình, ổn định, kiểm soát và xử lý thoả đáng các vấn đề trên biển theo nhận thức chung và thoả thuận của lãnh đạo cấp cao, trong đó có “Thoả thuận về những nguyên tắc cơ bản chi đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”; tôn trọng lý lịch chính đáng, hợp pháp của nhau, kiên trì giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước UNCLOS 1982 của Liên hợp quốc, thực hiện hiệu quả và đầy đủ DOC và sớm đạt được COC thực chất, hiệu quả.

Về quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác đã ký kết vào tháng 12-2015; mời Đoàn nghị sĩ trẻ của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc sang Việt Nam tham dự Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 9-2023 tại Hà Nội.

Tại hội đàm, hai bên cũng thông tin thêm về tình hình của mỗi nước, đồng thời hai người đứng đầu cơ quan lập pháp khẳng định cùng phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp thiết thực, hiệu quả, góp phần tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước./

Thi công đồng loạt 3 dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt quốc gia

(Tiếp theo trang 1)

kiến trúc tầng trên đoạn Hà Nội - Thanh Hóa, thay ray, tà vẹt, đá tại các khu gian Thường Tín - Chợ Tía, Ninh Bình - Cầu Yên, Đồng Giao - Bím Sơn và thi công cầu tại Hà Nam...

Dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt Vinh - Nha Trang (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư khoảng 1.189 tỷ đồng, trên tổng chiều dài khoảng 995,728km. Hiện đã xong bước lựa chọn nhà thầu một gói thầu xây lắp, thương thảo hợp đồng, dự kiến khởi công

cuối tháng 3-2023. Ba dự án này triển khai thi công trong 3 năm, dự kiến đến năm 2025 hoàn thành. Mục tiêu các dự án là nhằm bảo đảm an toàn giao thông, cải thiện chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt; từng bước nâng cao năng lực thông qua, năng lực chuyên chở, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút hành khách và hàng hoá nhằm khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng đường sắt hiện có trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh./

Xử lý gần 4.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Tiếp theo trang 1)

đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 4.469 trường hợp (tỷ lệ vi phạm trong thanh, thiêu niên chiếm 40%) với tổng số 5.852 lỗi vi phạm. Trong đó có 686 trường hợp vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm; 514 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ; 1.421 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và 26 trường hợp điều khiển phương tiện chở quá tải trọng, 1 trường hợp tự ý cải

tạo phương tiện quá khổ... Trong lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT đường sắt, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã xử lý 10 trường hợp vi phạm, phạt tiền 9 triệu đồng. Lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT đường thủy, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 16 trường hợp vi phạm, phạt tiền 219 triệu đồng; tạm giữ 6 phương tiện, tịch thu 17,6m³ cát và 1 phương tiện khai thác cát; trong đó có 3 trường hợp vi phạm chở quá vạch dấu môn nước an toàn./

lại (Xuân Thành, Xuân Đài, thị trấn Xuân Trường, Xuân Ninh, Xuân Trung) đăng ký xây dựng NTM nâng cao và 3 địa phương (Xuân Thượng, Xuân Hòa, Xuân Kiên) xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2022; quyết định công nhận 101 khu dân cư NTM kiểu mẫu tại 16/20 xã, thị trấn.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh ta đã đạt những kết quả tích cực. Trong tháng 3-2023, có thêm 6 xã gồm: Kim Thái (Vụ Bản); Xuân Thượng, Xuân Kiên, Xuân Hòa (Xuân Trường); Giao Thịnh, Giao Tân (Giao Thủy) được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; xã Giao Phong (Giao Thủy) được Bộ NN và PTNT chọn xây dựng mô hình xã NTM thông minh. Để nâng cao hiệu quả thu hút nguồn lực tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới ngành GTVT tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh vận dụng các văn bản, quy định pháp luật thúc đẩy công tác thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; chủ động bổ sung, hoàn thiện quy hoạch giao thông theo hướng cập nhật tốc độ, nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả tuyên truyền để toàn dân hiểu rõ lợi ích, giá trị được hưởng lợi sau đầu tư, từ đó tự nguyện đóng góp nguồn lực chung sức xây dựng giao thông nông thôn; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các nhân tố điển hình, gương tiêu biểu trong đóng góp nguồn lực cải tạo, nâng cấp đường giao thông; chú trọng huy động các doanh nghiệp, các địa phương có ngành nghề sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển./

55,25km đường trục xã với tổng kinh phí đầu tư trên 284,6 tỷ đồng; 72km đường thôn xóm với các tiêu chí xóm NTM nâng cao, huyện Hải Hậu xác định tiếp tục huy động nguồn kinh phí xã hội hoá để nâng cấp, xây dựng mới 29,2km đường thôn, xóm; bê tông hoá 22,7km đường giao thông nội đồng. Về hạ tầng giao thông, huyện chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp 23,1km đường trục tại 13 xã, thị trấn; nghiên cứu ban hành cơ chế khuyến khích và hỗ trợ các xóm nâng cấp đường trục xóm và đường trục chính nội đồng.

Tại huyện Nghĩa Hưng, nhiều công trình, dự án hạ tầng được đầu tư cải tạo, nâng cấp, tu bổ, xây dựng mới... đã góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện phát triển như 2 tuyến Quốc lộ là 21B, 37B có tổng chiều dài 21,2km, quy mô đường cấp III, cấp IV đồng bằng; mặt đường rộng từ 7-9m với lưu lượng giao thông từ 3.500-4.500 lượt xe/ngày-đêm; 4 tuyến tỉnh lộ 487, 487B, 488C và 490C đi qua địa bàn đều đã được nâng cấp đảm bảo tính kết nối liên hoàn mạng lưới giao thông và 8 tuyến đường huyện 100% trải nhựa, mặt đường rộng 5,5-12m. Huyện đã đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới được 8 tuyến đường trục huyện với tổng chiều dài gần 38km, tổng kinh phí đầu tư trên 192,7 tỷ đồng;

đối với các dự án: KCN Bảo Minh mở rộng; cải tạo, nâng cấp đường Tân Khánh - Liên Bảo. Đang triển khai các bước thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án: Nâng cao năng lực tuyến tải đường dài 110kV lộ 174, 175 TBA 220kV Nam Định - Trinh Xuyên thuộc địa phận xã Liên Bảo; đào đắp nền đường tuyến đường từ Quốc lộ 10 đến núi Hồ Sơn vào đến thờ Huyền Trần Công Chúa; Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 4 phòng của Trung tâm mầm non Lập Vũ, xã Hợp Hưng; Tiếp tục thực hiện dự án xây dựng tỉnh lộ 485B từ đê hữu sông Đào đến Quốc lộ 21B địa phận xã Đại An, Liên Bảo. Đến đầu năm 2023, trên địa bàn huyện Xuân Trường có một số công trình, dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như: xây mới 16 phòng học Trường Tiểu học Xuân Phương; cải tạo, nâng cấp đường Xuân Thủy - Nam Điền (đoạn từ tỉnh lộ 489C tới mới đến UBND xã Xuân Trường); cải tạo, nâng cấp đường Phú - Đài; công trình lắp đặt, nâng cấp hệ thống đèn điện chiếu sáng đô thị (từ nút giao đầu cầu Lạc Quấn đến trung tâm huyện) và lắp đặt camera an ninh trên địa bàn huyện; công trình cải tạo, nâng cấp một số hạng mục Đền Lễ hội xã huyện. Nhờ đó, huyện Xuân Trường đã có 15/20 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện đang quyết liệt chỉ đạo 5 địa phương còn

Tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản

(Tiếp theo trang 1)

bất động sản có bảo lãnh, vay vốn ngân hàng và huy động vốn từ người mua nhà ở.

Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030", trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2023.

Thủ tướng lưu ý Bộ Tài chính thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Công điện số 1163/CD-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2022 về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, rà soát kỹ, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp; có các biện pháp, giải pháp hài hòa, hợp lý, hiệu quả để hỗ trợ doanh nghiệp cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu, cơ cấu lại lãi suất, thời hạn thanh toán, các điều kiện chi trả, thanh toán theo đúng quy định pháp luật. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình tín dụng khoảng 120 nghìn tỷ đồng để chỉ đạo các ngân hàng thương mại cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ vay với lãi suất ưu đãi theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11-3-2023 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư dự án bất động sản, người mua nhà tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Đồng thời xem xét chỉ đạo theo thẩm quyền các tổ chức tín dụng rà soát, phân loại dự án bất động sản để có các biện pháp xử lý phù hợp (như giãn nợ gốc, lãi vay, cơ cấu lại nợ...) theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng; nỗ lực tiết giảm chi phí hoạt động để có dư địa giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế, trong đó có người mua nhà và các dự án bất động sản, góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn tín dụng cho doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng; phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm; đẩy mạnh việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng, giao đất, cho thuê đất làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư để thực hiện dự án nhà ở, nhất là nhà ở xã hội phù hợp với khả năng chi trả của người dân, nhà ở cho người thu nhập thấp, tăng nguồn cung hơn nữa cho thị trường bất động sản.

Nâng cao kỹ năng thông tin đối ngoại, năng lực thông tin báo chí

(Tiếp theo trang 1)

quan tâm đến công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí để kịp thời thông tin tuyên truyền một cách chính xác, khách quan về những thành tựu, tiềm năng, lợi thế của tỉnh cũng như cơ chế, chính sách để thu hút các nguồn lực đầu tư... Đồng thời, qua báo chí để phản bác những thông tin xấu độc, chống phá của các thế lực thù địch, gây ảnh hưởng đến uy tín, công tác đối ngoại luôn được tỉnh Ninh Thuận quan tâm và chú trọng. UBND tỉnh cũng đặc biệt

Đề thu hút các nguồn lực đầu tư, công tác đối ngoại luôn được tỉnh Ninh Thuận quan tâm và chú trọng. UBND tỉnh cũng đặc biệt

Quản lý, chăm sóc cây trồng vì sự phát triển nông nghiệp bền vững

(Tiếp theo trang 2)

nông thôn đã ban hành Kế hoạch hành động về thúc đẩy quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây trồng chủ lực ở Việt Nam giai đoạn 2022-2030. Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030 trên 80% số xã có đội ngũ nông dân nông cốt có hiểu biết, kỹ năng và ứng dụng hiệu quả IPHM, có khả năng hướng dẫn nông dân khác ứng dụng IPHM, đánh giá hiệu quả và phổ biến kết quả cho cộng đồng. Phần đầu ở mỗi tỉnh có 90% diện tích lúa, rau màu, cây ăn quả, hoa, cây cảnh ứng dụng IPHM; 70% diện tích cây gỗ ứng dụng IPHM; cây công nghiệp đạt 70% diện tích ứng dụng IPHM... Để góp phần đạt được mục tiêu trên, thời gian tới tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng

dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho các cấp, các ngành và cộng đồng về IPHM. Đào tạo, tập huấn, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực IPHM, nhất là lực lượng nông dân nông cốt, để có thể trực tiếp thử nghiệm ứng dụng các kỹ thuật IPHM và hướng dẫn người sản xuất cùng thực hiện. Xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng IPHM trong sản xuất, triển khai đồng bộ các hoạt động ứng dụng IPHM từ tỉnh đến huyện, xã. Tiếp tục nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, ứng dụng các loại giống cây trồng năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương để chủ động phòng chống sinh vật gây hại, bảo vệ sản xuất.

Thị trấn Lâm nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, ngành học

(Tiếp theo trang 3)

giáo dục tốt, quản lý tốt, dạy tốt và học tốt". Thời gian này, chi bộ đảng và Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục đề ra nhiều giải pháp đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của mỗi học sinh; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục toàn diện, đặc biệt là nâng cao chất lượng học sinh giỏi văn hóa, học sinh thi vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quê hương, đất nước... Ở các nhà trường: THCS thị trấn Lâm, Tiểu học thị trấn Lâm, Tiểu học Yên Xá, Mầm non thị trấn Lâm, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các chi bộ đảng đã ban hành 16 nghị quyết, Ban giám hiệu các nhà trường ban hành 29

kế hoạch để ra những chủ trương, giải pháp nhằm cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác giáo dục trong trường học. Qua đó, chất lượng GD và ĐT không ngừng được nâng lên.

Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đảng trong các trường học phát huy vai trò, vị thế của mình nên sự nghiệp GD và ĐT ở thị trấn Lâm luôn có bước phát triển mới. Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định: GD và ĐT cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

AN NINH - TRẬT TỰ

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ trong đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy, vào hồi 8 giờ, ngày 26-3-2023, tại trục đường liên xóm, thuộc khu vực xóm 1, xã Giao Lạc (Giao Thủy), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Ba Lạt phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hồng Hải (SN 1969), trú tại xóm 2, xã Giao Lạc đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quá trình bắt tại chỗ, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Ba Lạt đã thu giữ 2 gói giấy màu

trắng, quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hồng Hải đã phát hiện và thu giữ 1 gói giấy màu trắng, bên trong cả 3 gói tang vật thu được đều có chứa chất bột, dạng cục, màu trắng. Đối tượng khai nhận đó là ma túy (hê-rô-in). Qua giám định, 3 gói tang vật trên có khối lượng 0,411 gam.

Đồn Biên phòng Ba Lạt đã tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy" theo quy định của pháp luật. / VÂN HUYNH



Xã Nam Điền (Nghĩa Hưng) công bố công khai thông tin triển khai các dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại trụ sở UBND xã.

Qua quá trình khảo sát, nghiên cứu đầu tư, được sự nhất trí của Ban TVTU tại Thông báo số 227-TB/TU (ngày 24-6-2021), ngày 9-10-2021, Tập đoàn Xuân Thiện đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án: Nhà máy gang thép số 1 Xuân Thiện Nam Định, Nhà máy cán thép Xuân Thiện Nghĩa Hưng, Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định. Ngày 22-3-2022, UBND tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo hướng tăng vốn, tăng công suất, sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường và thay đổi tên 2 dự án: "Nhà máy gang thép số 1 Xuân Thiện Nam Định" thành "Nhà máy Thép Xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định", "Nhà máy cán thép Xuân Thiện Nghĩa Hưng" thành "Nhà máy Thép Xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng". Tổng vốn đầu tư của cả 3 dự án là 98.900 tỷ đồng.

Địa điểm thực hiện 3 dự án của Tập đoàn Xuân Thiện thuộc khu vực bãi triều Cồn Xanh, ngoài đê Tây Cồn Xanh. Căn cứ theo danh mục các công trình, dự án thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Nghĩa Hưng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 25-5-2021 thì vị trí dự kiến thực hiện các dự án có trong quy hoạch sử dụng đất của huyện và phù hợp với quy hoạch chức năng phía nam đô thị Rạng Đông; các dự án đã có trong danh mục các công trình, dự án thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nghĩa Hưng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 1-10-2021. Khu vực Cồn Xanh là vùng đất công thuộc quyền quản lý của Nhà nước, được tạm giao quyền quản lý hành chính cho 4 xã Nghĩa Hải, Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm, Nam Điền theo Quyết định số 1917/2001/QĐ-UBND ngày 14-9-2001 của UBND tỉnh. Do địa hình trũng thấp, chủ yếu là bãi bồi nên các xã được giao tạm quyền quản lý đã ký hợp đồng cho các hộ gia đình thuê để canh tác trong thời gian ngắn hạn (Đầy không phải là đất canh tác giao ổn định, lâu dài cho nhân dân). Thực tế cũng cho thấy, việc nuôi trồng thủy sản ở khu vực này gặp nhiều khó khăn do thiên tai, bão lụt nên chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao cho

người dân và chưa mang lại đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước. Kết quả việc khai thác kinh tế này chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của khu vực Cồn Xanh cũng như chưa đáp ứng được định hướng phát triển lâu dài của tỉnh là thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực, đầu tư các dự án quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, góp phần giải quyết việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, tạo doanh thu và đóng góp lớn làm tăng nhanh và mạnh nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Trong khi đó, theo đánh giá của tỉnh, khu vực này có tiềm năng phát triển cảng nước sâu gắn với các ngành công nghiệp cơ bản. Việc triển khai đầu tư các dự án sẽ khơi dậy và phát huy lợi thế, tiềm năng về phát triển kinh tế biển; đem lại giá trị gia tăng cao, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động; tạo điều kiện cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân. Mặt khác, các dự án này sẽ đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ của huyện Nghĩa Hưng; là tiền đề, động lực để thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ (có tổng diện tích gần 14 nghìn ha trên địa bàn 2 huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1453/QĐ-TTg ngày 24-9-2020 điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020. Đồng thời, tạo mối quan hệ, liên kết kinh tế với các địa phương khác, mở rộng thị trường, trao đổi giao lưu hàng hoá; hiện thực hoá khát vọng khu vực ven biển sẽ trở thành cực tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; đóng góp quan trọng để đạt mục tiêu đưa Nam Định đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá của cả nước.

Đồng chí Trần Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng cho biết: "Thời gian qua, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện Nghĩa Hưng đã tập trung giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện các dự án do Tập đoàn Xuân Thiện làm chủ đầu tư tại khu vực Cồn Xanh. Huyện đã căn cứ thông báo, quyết định thu hồi đất và bám sát Luật Đất đai năm 2013 để tiến hành việc GPMB đúng, đủ trình tự, thủ

Đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư tại khu vực Cồn Xanh

Huyện Nghĩa Hưng nằm ở vùng ven biển phía nam của tỉnh. Thời gian qua, tỉnh và huyện đã bám sát Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 chủ trọng thu hút các nhà đầu tư, các dự án lớn có đủ năng lực tạo sự đột phá kinh tế để thực hiện chiến lược phát triển nhanh, bền vững vùng kinh tế biển.



Thi công san lấp mặt bằng để xây dựng dự án đầu tiên trong chuỗi dự án quy mô lớn của Tập đoàn Xuân Thiện tại Cồn Xanh.

tục theo quy định. Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư; xây dựng kế hoạch và tổ chức điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; ban hành quyết định phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ GPMB. Trong quá trình thực hiện, huyện đặc biệt chú trọng đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng trong khuôn khổ quy định của pháp luật hiện hành của người dân vùng dự án. Khi tiến hành thu hồi đất khu vực ngoài đê Tây Cồn Xanh, các hộ thuê đất nuôi trồng thủy sản vẫn đang hoạt động theo hợp đồng, được Nhà nước tiến hành bồi thường theo quy định đều rất đồng thuận và đã bàn giao đất đúng quy định. Nhờ đó, huyện đã bàn giao mặt bằng dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định cho nhà đầu tư. Ngay sau lễ khởi công ngày 14-11-2022, nhà đầu tư đã tiến hành san lấp mặt bằng để sớm thi công xây dựng nhà máy; đảm bảo đến năm 2024 sẽ hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động theo kế hoạch tiến độ đề ra".

Bên cạnh dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, phần mặt bằng của hai dự án còn lại đã được cắm mốc, bàn giao vị trí cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, một số hộ dân còn băn khoăn về

một vài vấn đề như: khi các nhà máy đi vào hoạt động gây ô nhiễm môi trường; chưa rõ về hiệu suất sử dụng đất và hiệu quả giải quyết việc làm sau đầu tư của các dự án. Một số hộ không đồng ý với các quyết định thu hồi đất; chế độ bồi thường, hỗ trợ GPMB khi Tập đoàn Xuân Thiện thực hiện các dự án. Bên cạnh đó, cũng có những hộ dân đã hết hạn hợp đồng thuê đất, hợp đồng đã được thanh lý hoặc chấm dứt tại khu vực trong đê Cồn Xanh (không còn được thuê, không được phép sản xuất trên đất nữa) nhưng khi chuyển sang nghề nghiệp khác thì gặp một số khó khăn về việc làm, đời sống. Do đó, bà con nhân dân có nguyện vọng là khi Nhà nước thu hồi đất thì nghiên cứu, có cơ chế vận dụng để hỗ trợ kinh phí hoặc hỗ trợ tạo công ăn việc làm khi người dân mất việc để giảm bớt khó khăn. Một số hộ dân có nguyện vọng được tiếp tục thuê đất để nuôi trồng thủy sản...

Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyến, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Nam Điền cho biết: "Nam Điền là một trong 4 xã nằm trong vùng sản xuất GPMB phục vụ thị công các dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh. Hiện tại, trên toàn bộ diện tích 129,9ha cần GPMB (trước kia

giao cho 97 hộ dân canh tác nuôi thủy sản) đã được xã hoàn tất công tác thanh lý hợp đồng hết hạn. Theo quy định người dân không được sử dụng diện tích đất này. Tuy nhiên, công tác GPMB, xã cũng đang gặp những vướng mắc, khó khăn như đã kể trên của huyện".

Theo UBND huyện Nghĩa Hưng, GPMB là một công việc khó khăn, phức tạp bởi thu hồi đất không tránh khỏi gây ra một số khó khăn, đảo lộn nếp sống, sản xuất của người dân, nhất là với những hộ có diện tích phải thu hồi tỷ lệ cao. Nhưng với những chính sách tỉnh và nhà đầu tư đang và sẽ triển khai thực hiện tại khu vực Cồn Xanh thể hiện sự quan tâm sâu sắc, giúp cho người dân trong vùng dự án được hưởng lợi ở mức cao nhất trong quy định chung. Tìm hiểu, so sánh sẽ thấy điều đó rất có lợi cho sự phát triển chung của tỉnh, của huyện và các hộ gia đình. Việc một số ít người chưa nhận thức đúng vấn đề, cản trở việc GPMB, gây nên những hậu quả tiêu cực, mất ổn định trật tự, an ninh nông thôn, mất đoàn kết ngay trong gia đình, cộng đồng dân cư... trong thời gian qua là đi ngược lại xu thế phát triển chung của đất nước và chủ trương, đường lối của Đảng, chính

sách, pháp luật của Nhà nước. Trong khi đó, công tác GPMB cần phải được triển khai đúng tiến độ, nếu chậm sẽ làm tổn hại kinh tế cho nhà đầu tư, làm xấu môi trường đầu tư và hình ảnh của tỉnh; ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để công tác bàn giao mặt bằng công khai cho Tập đoàn Xuân Thiện khởi công xây dựng các dự án theo tiến độ dự kiến, hiện nay, huyện Nghĩa Hưng đang tiếp tục yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn có liên quan nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả công tác thu hồi đất. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các hộ đã từng đầu tư nuôi thủy sản ở khu vực Cồn Xanh hiểu rõ chủ trương, chính sách; vì sự phát triển chung của tỉnh, của huyện ứng hộ, tích cực hợp tác với các đơn vị liên quan trong công tác GPMB; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tránh những hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, huyện quan tâm giải đáp các kiến nghị, khúc mắc của người dân, nhất là các kiến nghị về ý nghĩa, lợi ích khi các dự án đi vào hoạt động; tác động môi trường của việc triển khai các dự án này; việc triển khai thực hiện các dự án có phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh không?... Huyện cũng yêu cầu các cấp ủy đảng cần có nghị quyết lãnh đạo; chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cần xây dựng kế hoạch cụ thể, sâu sát nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, xử lý kịp thời những vướng mắc, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai các dự án.

Cùng với huyện, các xã nằm trong vùng dự án cũng tích cực rất ráo thực hiện các biện pháp thiết thực để đảm bảo tiến độ GPMB theo kế hoạch. Xã Nam Điền đã thành lập tổ công tác tuyên truyền, vận động gồm đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã và đại diện các đoàn thể tăng cường nắm bắt tình hình, gặp gỡ động viên người dân tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách để bà con nhân dân hiểu lòng và thực hiện đúng quy định pháp luật.

Sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của toàn thể nhân dân là điều kiện quan trọng, cần thiết để công tác GPMB của huyện Nghĩa Hưng đạt mục tiêu đề ra; đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án lớn trong nhiệm kỳ, đủ năng lực tạo đột phá cho kinh tế - xã hội địa phương. /

Bài và ảnh: THANH THUY